

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Công ty thì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đang bị hạn chế ở mức 0%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua vấn đề sau:

Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 49%.

Mục đích:

- Tăng cường thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài tại Công ty, tạo cầu nối để đưa sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Công ty ra thị trường quốc tế;
- Tăng khả năng huy động vốn để tăng quy mô hoạt động của Công ty trong tương lai;
- Gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông.

II. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Theo quy định Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế, cấm kinh doanh đối với một số ngành nghề, ví dụ: kinh doanh xăng dầu, xuất bản phần mềm,...

Hiện nay, một số ngành nghề của Công ty thuộc các ngành nghề bị cấm kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, Công ty cần thực hiện thủ tục bỏ các ngành nghề bị cấm để đảm bảo kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra.

Chi tiết các ngành nghề của Công ty được bãi bỏ quy định tại Danh sách đính kèm.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để quyết định việc bãi bỏ các ngành nghề nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty.

III. Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49%; điều chỉnh, sửa đổi các ngành nghề tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Hưởng

11
C
C
T
A
Đ
H
11

**DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Cơ sở pháp lý	Nội dung điều chỉnh
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Mục II.2.4 Cam kết 318/WTO/CK “Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình , kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết. ” Tham khảo Công văn 1516 của Bộ Công Thương ngày 08/03/2019 “ vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu là hàng hóa doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền phân phối ”	Bỏ phần mềm
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng , gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)	4752	Mục II.4 Cam kết 318/WTO/CK “ Kể từ ngày gia nhập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam, ngoại trừ: xi măng và clinke; lớp (trừ lớp máy bay); giấy; máy kéo; phương tiện cơ giới; ô tô con và xe máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu; và phân bón. ”	Bỏ: Xi măng
3	Xuất bản phần mềm	5820	Mục II.2.4 Cam kết 318/WTO/CK “Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình , kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết. ”	Đề xuất bỏ

19
 T
 T
 T
 H
 C
 T
 T

STT	Tên ngành	Mã ngành	Cơ sở pháp lý	Nội dung điều chỉnh
4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730	Mục II.2.4 Cam kết 318/WTO/CK “Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.” Phụ lục 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.”	Đề xuất bỏ
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)	4661	Mục II.2.4 Cam kết 318/WTO/CK “Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.” Phụ lục 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.”	Bị cấm Đề xuất bỏ
6	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: phân phối điện	3512	Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia Luật Điện lực	Bị cấm Đề xuất bỏ

